

KỶ HỌP THỨ TÁM, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

mỗi đại biểu Quốc hội nêu chất vấn không quá 1 phút và kiến nghị mỗi đại biểu chỉ nên tập trung vào 1 đến 2 vấn đề...

Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và phạm vi nội dung chất vấn của kỳ họp này để đánh giá khách quan, xem xét kỹ những khó khăn, thách thức trong nước và bối cảnh khu vực, thế giới...

tế thế giới nhiều biến động; công tác quản lý nhà nước về thị trường vàng, thị trường ngoại hối; công tác hỗ trợ vay vốn và tín dụng, có nhiều đề xuất, kiến nghị, hiến kế cho Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực tế, tất cả vì phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân...

bảo đảm thuốc, vật tư y tế cung cấp cho người dân và công tác phòng, chống dịch bệnh sau thiên tai; việc cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực khám chữa bệnh; thực trạng quản lý các mặt hàng thực phẩm chức năng, dược mỹ phẩm và giải pháp xử lý các vi phạm; công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường.

Chiều ngày 11/11, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ một số công trình, dự án trọng điểm. Dự họp có đồng chí Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Các đại biểu đã nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chủ động bám nắm các bộ, ngành, huyện, thành phố để giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn mới phát sinh; sớm hoàn thiện các quy trình, thủ tục để khai công dự án tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình. 2 huyện Thái Thụy, Kiến Xương phải quyết liệt vào cuộc, để rõ mốc thời gian, tiến độ triển khai từng ngày, từng tuần để kịp thời xử lý các vướng mắc, tạo thuận lợi nhất cho công tác thi công mặt bằng; lưu ý đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khâu tái định cư, di chuyển phần mộ trong vùng dự án.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng, địa phương sớm hoàn thiện các thủ tục, quy trình theo quy định để đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến đường bộ ven biển.

“4 giảm” nhờ methadone

Phương pháp điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone đã mang lại hiệu quả, giúp nhiều người nghiện đạt “4 giảm”, đó là giảm tần suất sử dụng, tiến tới ngừng sử dụng ma túy; giảm lây nhiễm HIV, viêm gan B, C; giảm tử vong do tiêm chích quá liều; giảm các hành vi phạm tội.

Mở ra cánh cửa làm lại cuộc đời

Từ năm 1997, anh Đ.T.V (Đông Hưng) đã sử dụng heroin. Tần suất sử dụng ngày càng tăng, anh V không nghĩ mình có thể bỏ được heroin dù chỉ một ngày. Thế nhưng, khi được tiếp cận điều trị bằng thuốc methadone, cuộc sống của anh V đã có nhiều thay đổi. Anh chia sẻ: Tôi uống methadone đến nay được khoảng 4 năm. Sau khi uống, tôi thấy sức khỏe cải thiện đáng kể. Tôi có thể đi làm, có công việc và thu nhập ổn định. Vì thế, cuộc sống gia đình cũng bớt khó khăn, bố mẹ, vợ con tin tưởng nên cũng lạc quan hơn. Methadone đã giúp tôi có thêm cơ hội làm lại cuộc đời. Vì thế, tôi mong mọi người cần biết từ chối khi bị rủ hút thuốc, bởi hút lần 1 sẽ có lần 2 rất khó dứt. Nếu không may đã nghiện thì cố gắng vượt lên, uống methadone hàng ngày sẽ từ bỏ được heroin làm lại cuộc đời, làm những việc có ích cho chính bản thân và gia đình.



Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đang điều trị bằng phương pháp methadone cho hơn 220 bệnh nhân.

phện ở Việt Nam từ năm 2008. Tại Thái Bình, hiện có 9 cơ sở điều trị và 7 điểm cấp phát thuốc methadone. Các cơ sở điều trị đặt tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và trung tâm y tế các huyện, thành phố; cơ sở cấp phát thuốc đặt tại các trạm y tế. Tính đến hết tháng 10/2024, hơn 1.250 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có hơn 220 bệnh nhân đang điều trị methadone. Bác sĩ Vương Đức Tiến, Trưởng khoa Điều trị nghiện chất, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Bệnh nhân sau khi tự nguyện làm đơn đến uống thuốc methadone sẽ được các bác sĩ khám, làm các xét nghiệm, đưa vào điều trị và được uống methadone theo liều phù hợp. Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng tư vấn viên tư vấn về lợi ích của việc sử dụng thuốc methadone, một số tác dụng phụ không mong muốn... Bệnh nhân sẽ được khởi liệu và những ngày

tiếp theo uống dò liều trong 3 tháng đầu tiên. Sau giai đoạn dò liều sẽ là giai đoạn duy trì liều. Bệnh nhân được làm test heroin 1 tháng/lần, kết quả xét nghiệm sẽ đánh giá hiệu quả điều trị và việc tuân thủ điều trị của bệnh nhân. Khi bệnh nhân uống methadone sẽ không thêm như heroin, sức khỏe cải thiện, có thể tìm việc làm, có thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, bệnh nhân uống thuốc thường xuyên giảm nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường máu như: HIV, viêm gan B, viêm gan C... Tại Đông Hưng hiện có hơn 120 bệnh nhân điều trị methadone ở 2 cơ sở gồm 1 cơ sở điều trị tại Trung tâm Y tế huyện và 1 cơ sở cấp phát thuốc tại Trạm Y tế xã Đông Quan (dành cho những bệnh nhân đã ổn định). Bác sĩ Phạm Công Dũng, Trưởng khoa Khám bệnh và điều trị dự phòng, Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng cho biết: Hiệu quả điều trị methadone cho thấy sức khỏe

bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Hơn 90% bệnh nhân đã có việc làm ổn định, tâm lý và quan hệ cộng đồng cải thiện đáng kể. Chỉ còn một số ít bệnh nhân chưa có công việc ổn định, cán bộ, nhân viên y tế đã thường xuyên kiểm tra, truyền thông, tư vấn. Hầu hết những trường hợp này chưa thực hiện đúng theo hướng dẫn của bác sĩ, vừa sử dụng chất gây nghiện vừa uống methadone. Theo đánh giá của các cơ sở điều trị, hầu hết bệnh nhân sau khi uống methadone đều có chuyển biến tích cực về mặt sức khỏe, tình trạng tái sử dụng ma túy giảm rõ rệt, kinh tế gia đình được cải thiện do người bệnh đã tìm được việc làm, có thu nhập, tự lo cho bản thân và hỗ trợ gia đình. Bên cạnh đó, tình hình an ninh trật tự tại các địa phương ổn định, tình trạng trộm cắp liên quan đến người nghiện ma túy cũng giảm.

Để có thêm nhiều bệnh nhân điều trị methadone

Hiện nay, việc điều trị methadone còn một số khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực y tế. Về bệnh nhân có những bệnh nhân không tuân thủ điều trị, vẫn sử dụng thuốc loại ma túy trong quá trình uống methadone... Trước những khó khăn trên, ngành y tế đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp. Bác sĩ Vương Đức Tiến cho biết

thêm: Thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật kiến thức chuyên môn và đào tạo nâng cao cho đội ngũ làm công tác điều trị methadone trong toàn tỉnh; tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao ban nhằm chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến công tác điều trị methadone; đồng thời tăng cường phối hợp với các ban, ngành, địa phương, đơn vị vận động, tuyên truyền những người đang sử dụng ma túy đến các cơ sở methadone gần nhất để điều trị. Bác sĩ Phạm Công Dũng chia sẻ thêm: Ngoài duy trì tốt các hoạt động chuyên môn, Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng sẽ thường xuyên phối hợp với công an, nhất là công an xã quản lý bệnh nhân. Khi có trường hợp bỏ liều, bỏ điều trị chúng tôi sẽ thông báo cho địa phương. Chúng tôi rất mong có sự giúp sức, vào cuộc tích cực hơn nữa từ các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn để nâng cao hiệu quả công tác điều trị người bệnh bằng methadone. Dù còn những khó khăn song để nâng cao hiệu quả điều trị methadone, có thêm nhiều bệnh nhân tự nguyện điều trị bằng phương pháp này cần có các giải pháp đồng bộ và sự vào cuộc từ nhiều phía, nhất là sự quyết tâm, nỗ lực của chính người nghiện.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đồng góp ý kiến vào các nội dung, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các công trình, dự án trọng điểm và ghi nhận những kết quả đạt được trong tháng tại từng dự án. Tuy nhiên, đồng chí đánh giá tiến độ một số dự án chưa đạt kế hoạch đề ra, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai các dự án. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp trung công tác giải phóng mặt bằng,

THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

tuyển dụng bổ sung giáo viên thiếu, điều động giáo viên giỏi về các trường ít học sinh để thu hút học sinh; giao chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh trực tuyến, phân luồng học sinh học đúng tuyến... Chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt 52%, cao nhất tỉnh. Chất lượng học tiếng Anh được quan tâm, có chuyển biến tích cực. Ngành giáo dục thành phố giữ vững vị trí dẫn đầu trong các cuộc thi chủ chốt: Thi THPT chuyên đạt trên 67%, cao nhất tỉnh; đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 xếp thứ nhất tỉnh. Xây dựng 9 mô hình trường trọng điểm ở 3 cấp học. Công tác chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, góp phần đáng kể đổi mới công tác quản lý và thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018; tỷ lệ giáo viên có trình độ chuẩn (theo Luật Giáo dục 2019) đạt 98%. Thành phố tiếp tục đầu tư, huy động nguồn lực xã hội hóa tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ dạy và học. Công tác quản lý về giáo dục và đào tạo có nhiều đổi mới, tạo nên các phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực. Năm học 2024 - 2025, thành phố tăng cường các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tổ chức các hoạt động chuyên môn, đổi mới công tác quản lý, giảng dạy và kiểm tra, đánh giá, giữ vững vị trí dẫn đầu phong trào giáo dục toàn tỉnh.

cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành giáo dục thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế cũng như để phát triển giáo dục và đào tạo thành phố đã ban hành. Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; giữ vững kỷ cương, nề nếp trong toàn ngành. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; quan tâm chất lượng giáo dục mũi nhọn; đổi mới phương pháp dạy học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy và học, quản lý giáo dục. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy và học tập. Tại hội nghị, 3 tập thể được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh; 12 tập thể, 21 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 4 đơn vị được tặng tập thể lao động xuất sắc; nhiều tập thể, giáo viên, học sinh điển hình trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2023 - 2024 được biểu dương, khen thưởng.



Bệnh nhân uống thuốc methadone hàng ngày tại Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Sở Công Thương Thái Bình tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Bình:

- 1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển: Người dự tuyển phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ: - Có quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại tỉnh Thái Bình; - Từ đủ 18 tuổi trở lên; - Có đơn đăng ký dự tuyển; - Có lý lịch rõ ràng; - Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp vị trí việc làm cần tuyển dụng; - Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; - Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật. 2. Số lượng: 01 chỉ tiêu, cụ thể:

Table with 5 columns: STT, Vị trí việc làm cần tuyển, Chỉ tiêu, Chức danh nghề nghiệp/áp dụng chức danh nghề nghiệp, Ngành, Chuyên ngành cần tuyển. Row 1: Khuyến công hạng III, 01, Chuyên viên, mã số: 01.003, Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên; ngành, chuyên ngành Kế toán. Row 2: Tổng cộng, 01.

- 3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: - Người đăng ký dự tuyển kê khai thông tin vào “Phiếu đăng ký dự tuyển” theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP, ngày 07/12/2023 của Chính phủ.

- Phiếu đăng ký dự tuyển nộp kèm theo các giấy tờ có liên quan sau đây: a) Bản photo (không cần công chứng, chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ, bằng điểm, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ (nếu có) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; b) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp; c) 03 phong bì dán tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên lạc của người dự tuyển. - Phiếu đăng ký dự tuyển và các giấy tờ kèm theo được đựng trong túi hồ sơ kích thước 250x340x5mm, bên ngoài hồ sơ ghi rõ thông tin. Không tiếp nhận hồ sơ dự tuyển có phiếu đăng ký dự tuyển bị tẩy xóa, không đúng mẫu quy định, thông tin trong phiếu không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển. 4. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: - Thời hạn từ ngày 12/11/2024 đến ngày 12/12/2024; - Địa điểm, hình thức tiếp nhận: + Người có nhu cầu dự tuyển viên chức trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức tại Văn phòng Sở Công Thương Thái Bình hoặc tại Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công Thương (trong giờ hành chính, giờ làm việc), địa chỉ: số 144, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. + Gửi bảo đảm hồ sơ đăng ký dự tuyển qua đường bưu chính theo địa chỉ trên, bên ngoài hồ sơ phải ghi rõ “Hồ sơ dự tuyển viên chức”. 5. Lệ phí dự xét tuyển: - Người nộp hồ sơ dự tuyển, đồng thời nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC, ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính. Mức lệ phí thu của người đăng ký dự tuyển là 500.000 đồng/người. - Đối với người nộp hồ sơ dự tuyển qua đường bưu chính: Sau khi người dự tuyển nhận được thông báo của Hội đồng tuyển dụng về việc đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 thì nộp phí dự tuyển trước khi tham dự vòng 2. 6. Hình thức tuyển dụng viên chức: xét tuyển bằng hình thức Vấn đáp. Chú ý: - Không nhận hồ sơ qua trung gian; - Thời gian tuyển dụng cụ thể: Thông báo sau; - Hồ sơ của các ứng viên không trúng tuyển không trả lại.

SỞ CÔNG THƯƠNG THÁI BÌNH

QUỲNH PHỤ Trao bò sinh kế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Sáng ngày 11/11, Huyện đoàn Quỳnh Phụ phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tổ chức trao bò sinh kế cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại một số địa phương trên địa bàn huyện. 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn của các xã: Quỳnh Hoa, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Giao, Châu Sơn, An Ninh được trao 5 con bò sinh kế trị giá 45 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí tiếp nhận từ sự hỗ trợ của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn với mong muốn giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn có sinh kế để nâng cao chất lượng cuộc sống.

NGUYỄN QUỲNG